



ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายงานการประชุม

เรื่องนี้เป็นกรณีผู้ร้องขอต้องการขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกสารรายงานการประชุมของคณะกรรมการสมาคมซึ่งผู้ขอเป็นสมาชิกสมาคมแต่ไม่ได้เป็นคณะกรรมการของสมาคมและรายงานการประชุมเรื่องดังกล่าวเป็นพยานเอกสารที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง มาดูว่าจะเปิดเผยได้หรือไม่

นายวินิจได้มีหนังสือขอสำเนามติที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมค้าขาไก่ เนื่องจากทราบว่าเรื่องดังกล่าวอยู่ระหว่างการดำเนินคดีในชั้นศาลจึงอยากทราบเรื่องราวที่เกิดขึ้น แต่สมาคมค้าขาไก่ปฏิเสธการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว โดยอ้างว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานหรือองค์กรซึ่งไม่สามารถเปิดเผยให้บุคคลที่ไม่ใช่หน่วยงานหรือคนที่เกี่ยวข้องได้ นายวินิจจึงอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาแพทย์และสาธารณสุข วินิจฉัยสรุปว่า รายงานการประชุมถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยปกติของราชการ ประชาชนมีสิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ซึ่งเป็นเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ รวมทั้งนายวินิจเป็นสมาชิกของสมาคมย่อมมีสิทธิรับรู้ข่าวสารการดำเนินงานของสมาคมค้าขาไก่ได้ พร้อมทั้งการเปิดเผยยังแสดงถึงความโปร่งใสและการตรวจสอบได้ในการปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารงานของสมาคมค้าขาไก่ แต่เนื่องจากรายงานการประชุมดังกล่าวเป็นข้อมูลข่าวสารที่ศาลมีคำสั่งให้คณะกรรมการของสมาคมค้าขาไก่จัดส่งข้อมูลต่อศาลเพื่อประกอบการพิจารณามีคำสั่งรับหรือไม่รับฟ้องคดี การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในขณะนี้อาจกระทบต่อการพิจารณาคดี อันจะทำให้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพหรือไม่อาจสำเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ตามมาตรา ๑๕ (๒) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ดังนั้น เมื่อพิเคราะห์ถึงการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ ประโยชน์สาธารณะและประโยชน์ของเอกชนที่เกี่ยวข้องกันแล้วเห็นว่า การที่สมาคมค้าขาไก่ปฏิเสธการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่นายวินิจนั้นชอบแล้ว

มีข้อสงสัยการปฏิบัติและใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ หรือไปที่สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โทร ๐๒ ๒๘๓ ๔๖๗๘ - ๗๙

คำวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดิน และการบังคับใช้กฎหมาย ที่ พส ๑๑/๒๕๖๗

นางสาววิชา อ่อนละมุน นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

“เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น”